



**Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))**

nagsasalita minsan sa ilang bagay, at ito ay nagkakatotoo? Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga. at hinaharuan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan. At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie; Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya, katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:((Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap- at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit, at ninanakaw ni satanas ang pagdinig, at narinig niya ito, at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula, At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))

[Tumpak.] [Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy.]

Ipinapaalam ni A-eshah malugod si Allah sa kanya- Na ang mga tao ay nagtanong sa propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-patungkol sa nagbabalita mula sa mga hindi nakikita sa hinaharap. Nagsabi siya: Huwag ninyo silang pangalagaan, at huwag ninyong paniwalaan ang salita nila, at huwag ninyong pahalagahan ang mga gawain nila. Nagsabi sila: Na ang mga sinasabi nila ay sumasang-ayon sa nangyayari. Tulad ng kapag nagbalita sila sa pangyayari ng isang gawain na hindi nakikita sa buwan ganito, sa araw na ganito; katotohanan na ito ay nangyayari sang-ayon sa kanilang sinabi. Nagsabi siya pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: Katotohanan na ang mga Jinn ay ninanakaw nila ang narinig nila mula sa balita sa langit, At bumababa sila sa mga taga pangalaga nila na manghuhula at ipinapaalam nila sa kanila ang narinig nila, pagkatapos ay dinadagdagan ng manghuhula na ito kung anu ang narinig niya mula sa langit ng isang-daang kasinungalingan. Ang kahulugan ng salaysay ni Imam Al-Bukharie: Na ang mga Anghel ay nakikinig sa kalangitan sa anumang naitadhana ni Allah pagkataas-taas Niya sa araw-araw na pangyayari sa mga tao sa Mundo. Pagkatapos ay bumababa sila sa ulap at nag-uusap ang bawat isa sa kanila, at ninanakaw ni satanas ang yaong mga balita, at pagkatapos ay ibinababa nila sa mga taga pangalaga nila mula sa mga manghuhula, at ibinabalita nila anumang narinig nila, pagkatapos ay dinadagdagan ng manghuhula ang anumang narinig nito ng isang-daang kasinungalingan o mas marami pa.

<https://sunnah.global/hadeeth/tl/show/8918>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

